

ชีวิตดีดี ที่ชายแดนใต้

เป็นความตั้งใจของคนกรมประชาสัมพันธ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มุ่งมั่นผลิตเนื้อหา เพื่อเพิ่มเรื่องราวดีดีในชั้นที่สื่อที่หลากหลาย
ท่านคือคนสำคัญ ในการร่วมแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เราจึงส่งข้อมูลให้คุณ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสัมภาษณ์

สัมพันธ์ บูชอดี ผอ.สพข.6 ที่ปรึกษา

ธีรณรงค์ เพชรรัตน์ ผช.คธ.ศอ.บต., โฆษก ศอ.บต. ประธานคณะทำงาน **092-274-0731**

สุนิสา งามแก้ว ผอ.สวท.ยะลา เลขาคณะทำงาน **089-733-4072**

เกชา โสภานันท์ บรรณาธิการ **084-632-5492**

Facebook : @ชีวิตดีดี ที่ชายแดนใต้ e-mail : cheewitdaentai@gmail.com

ข่าวประจำวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๒

“THAI FIGHT เบตง” กระตุ้นเศรษฐกิจท่องเที่ยวของเมืองต้นแบบสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ มั่นคง มั่งคั่ง
ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

การจัดการแข่งขันมวยไทยโลก “THAI FIGHT เบตง” ที่จะมีการขึ้นในวันเสาร์ที่ ๒๙ มิถุนายน ๖๒ นี้ ที่
สนามกีฬาากลาง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา วันที่ทีมงานชีวิตดีดีที่ชายแดนใต้จะพาทุกท่านไปติดตามความ
คืบหน้าล่าสุดจากนายสมยศ เลิศล้ำอง นายกเทศมนตรีเมืองเบตง ที่ได้บอกกับทีมงานของเราว่า การจัดการ
แข่งขันชกมวยไทยโลก “THAI FIGHT เบตง” ในครั้งนี้ จะทำให้เมืองเบตง จังหวัดยะลา เป็นที่รู้จักในสายตา
ของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติเพิ่มมากขึ้น แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของการเป็นเมืองต้นแบบ
สามเหลี่ยมเศรษฐกิจ ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มีความอุดมสมบูรณ์ทั้งในด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ
และความเป็นเอกลักษณ์ทางศาสนาและวัฒนธรรม โดยในช่วงที่จะมีการจัดการแข่งขันชกมวยไทยโลก
“THAI FIGHT เบตง” ทางอำเภอเบตง ก็ได้เตรียมกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองเบตง ระหว่าง วันที่
๒๕ -๒๙ มิถุนายน เอาไว้ด้วย เนื่องจากอำเภอเบตงเป็นเมืองที่น่าอยู่ อากาศดี อาหารอร่อย มีแหล่งท่องเที่ยว
ทั้งทางวัฒนธรรม และแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่น่าสนใจหลายแห่ง นอกจากนี้คณะทำงานด้านการ
ประชาสัมพันธ์ “THAI FIGHT เบตง” ได้มีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องทุกช่องทาง รวมไปถึงการประสาน
ไปยังสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย เพื่อฝากประชาสัมพันธ์ “THAI FIGHT เบตง” ให้
นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียทราบ ซึ่งมีกระแสตอบรับดีมาก ขณะนี้มีการจองห้องพัก โรงแรม ต่างๆ ในพื้นที่ กว่า
๘๐ % แล้ว จึงขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ให้มาร่วมชมการแข่งขันชกมวยไทยโลก
“THAI FLIGHT เบตง” ในวันเสาร์ที่ ๒๙ มิถุนายน ๖๒ นี้ ตั้งแต่เวลา ๑๘.๐๐ น. เป็นต้นไป

ด้านนายพรรัตน์ พุทธิรัตนมณี รองประธานอำนวยการจัดการการแข่งขันชกมวยไทยโลก
THAI FIGHT บอกว่า การจัดการแข่งขันชกมวยไทยโลก “THAI FIGHT ” ในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้
ที่ผ่านมา นั้น ได้รับการตอบรับที่ดีจากแฟนมวยในพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็น การจัดชกที่ปัตตานี รวมถึงสร้าง
ความสุขสู่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในปี ๒๕๕๖ การจัดที่นราธิวาส ในปี ๒๕๕๘ และ การจัดที่ยะลา ในปี
๒๕๖๐ และในปีนี้ได้จัดการแข่งขันชกมวยไทยโลก “THAI FIGHT เบตง” ขึ้นก็ได้รับการตอบรับที่ดีจากแฟน
มวยในพื้นที่ และนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย และสิงคโปร์ เช่นกัน

นี่คืองานใหญ่อีกงานหนึ่งในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ได้รับความสนใจจากทั้งแฟนมวยและ
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ถ้าหากใครว่าง ๒๙ มิถุนายน ๖๒ นี้ เรามาพบกันที่อำเภอเบตง
จังหวัดยะลา นะครับ

อดิพันธ์ มะลี / สวท.เบตง รายงาน



THAI FIGHT
เวตตง
29 มิถุนายน 2562
ณ สนามกีฬาากลางเขตเทศบาลเมืองเวตง จังหวัดยะลา
ถ่ายทอดสด เวลา 18.20 น. | 20.00 น.

    